

ĐOÀN TRƯỜNG THPT LỘC THANH VỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Nhằm góp phần phổ biến pháp luật về giao thông trong đông đảo đoàn viên thanh niên, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông của học sinh, ngày 25/3/2024, Đoàn trường THPT Lộc Thanh phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông trật tự công an thành phố Bảo Lộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.



Cô Trần Thị Bình, Hiệu trưởng phát biểu

Khoảng 1000 CBGVNV và học sinh được nghe đồng chí Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Đội trưởng đội CSTTTT Công an TP. Bảo Lộc tuyên truyền phổ biến kiến thức trên lĩnh vực an toàn giao thông, văn hóa tham gia giao thông. Một số nội dung được nhấn mạnh như: nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông; ý nghĩa của biển báo hiệu giao thông và một số biển báo thường gặp...



Đồng chí Trung Tá Nguyễn Trung Kiên, Đội trưởng Đội CSGTTT Công an TP. Bảo Lộc tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ



Ngoài việc nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông trong trường học, hoạt động tuyên truyền còn có ý nghĩa thúc đẩy tinh thần trách nhiệm của giáo viên và học sinh, mỗi cá nhân trở thành tuyên truyền viên tích cực để tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và mọi người xung quanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.



Học sinh trả lời một số câu hỏi



Tại buổi tuyên truyền, cán bộ chiến sỹ Đội CSGT đã thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông; hậu quả, di chứng, hệ lụy do tai nạn giao thông gây ra đối với người bị nạn, gia đình và xã hội; một số hành vi vi phạm giao thông phổ biến như: không đội mũ bảo hiểm, chở xe kẹp 3 kẹp 4, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông...; giới thiệu các quy tắc khi tham gia giao thông; kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đúng pháp luật. Bên cạnh việc truyền tải các thông tin, kiến thức liên quan đến an toàn giao thông, các học sinh, sinh viên còn được tham gia các trò chơi, thảo luận các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông.

Buổi tuyên truyền đã trang bị những kiến thức cơ bản về lĩnh vực giao thông đường bộ cho cán bộ, học sinh sinh viên nhà trường; góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Luật Giao thông, phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông.

Thông qua những bài giảng trực quan, sinh động, các chiến sỹ CSGT đã tạo ra một sân chơi đầy hào hứng cho hàng nghìn thầy và trò nhà trường, đồng thời là một cách giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông thú vị nhưng không kém phần hiệu quả.

Trong khuôn khổ buổi tuyên truyền, đại diện Công an thành phố Bảo Lộc, Công an xã Lộc Thanh và trường THPT Lộc Thanh đã ký cam kết chương trình phối hợp nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức tham gia giao thông của CBGVNV và HS. Đồng thời nhà trường đã tổ chức cho các khối lớp ký kết chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.



Đại diện các khối lớp ký cam kết ATGT



Đại diện các khối lớp ký cam kết ATGT

SINH HOẠT DƯỚI CỜ

- CHÀO MỪNG 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
- TUYÊN TRUYỀN LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

Bảo Lộc, ngày 25 tháng 3 năm 2024



Ký kết chương trình phối hợp giữa Công an TP. Bảo Lộc, Công an xã Lộc Thanh và trường THPT Lộc Thanh



Ban Điều hành Tổ tự quản “Công trường an toàn giao thông” ra mắt